

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 424* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 17/ 05/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Chúng ta đang sống trong tuần thứ 6 Phục sinh. Như vậy là họ đạo Chợ Đũi nói riêng và Tổng Giáo Phận Saigon nói chung đã thực hiện việc sống tình trạng nói lỏng giãn cách được trên một tuần. Đối với cộng đoàn, thời gian này rất quan trọng. Lý do là vì sau thời gian giãn cách, người ta có khuynh hướng bù đắp. Người ta có thể sống không cần giữ gìn gì nữa, thậm chí còn có những hành động có thể gây dễ lây lan hơn trước. Trong xã hội, người ta nói đến hiện tượng thiếu chủ quan.

Cũng may mà tại Việt Nam virus thường do người sống từ nước ngoài mang về nên việc lây nhiễm trong cộng đồng ít xảy ra. Nếu không, một đợt lây nhiễm thứ hai xảy đến và chúng ta lại phải đương đầu. Tuy nhiên, người ta thường hay nói “đừng chết vì thiếu hiểu biết” khi cảnh báo về bệnh sida là căn bệnh đến nay vẫn làm chết nhiều người. Biện pháp phòng ngừa vẫn quan trọng cho các loại virus trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai vì quan sát những chuyển biến trong những năm gần đây thì cứ vài năm nhân loại lại bị chết hàng loạt do virus mới.

Con người vẫn luôn bị đe dọa về đời sống vật chất cũng như đời sống tâm linh, đời sống đạo. Sự dữ luôn đe dọa con người chúng ta, luôn làm cho chúng ta “chết”, không những cái chết thân xác nhưng còn cái chết phần linh hồn. Trong cơn dịch chúng ta lo nhiều đến giữ gìn sự sống vật chất, giữ gìn thân xác. Tuy nhiên điều cũng cần lưu ý là cái chết về phần linh hồn cũng rất quan trọng. Họ đạo chúng ta phần nào lấy lại sinh hoạt bình thường sau thời gian giãn cách. Điều quan trọng vẫn là dù trong hoàn cảnh nào chúng ta vẫn sống Mến Chúa, yêu người như lời Chúa Giêsu dạy. Hoàn cảnh khó khăn không làm cho lý tưởng sống của chúng ta thay đổi. “Xin cứu chúng con khỏi sự dữ” phải là lời cầu nguyện thường xuyên của chúng ta.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

17/05/2020 CHÚA NHẬT CHÚA VI PHỤC SINH A

CHÚA VẪN ĐANG TỎ MÌNH CHO TA

“Ai yêu mến Thầy thì Cha của Thầy yêu mến Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời này khi từ biệt các môn đệ trước khi Ngài chịu tử nạn. Có thể nói đây là di chúc của người ra đi gửi cho người ở lại. Và Chúa Giê-su lo lắng cho các môn đệ, vì các ông sẽ chao đảo khi không có Thầy ở bên. Do đó, Ngài dặn dò những lời căn cốt nhất để vững tâm các ông: Mặc dù Thầy ra đi, nhưng các môn đệ vẫn có thể gặp được Thầy. Vì Ngài đã hứa, *ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy*. Hơn thế nữa, người ấy còn được *Chúa Cha yêu mến*. Như thế, việc Chúa Giê-su phục sinh và lên trời, không phải là lúc con người vụt mất Chúa, nhưng Ngài là niềm hy vọng cho con người. Vì giờ đây, chúng ta có thể gặp được Chúa Giê-su khắp mọi nơi, được ở với Ngài mãi mãi nếu chúng ta yêu mến Ngài.

Mời Ban: Được gặp Chúa là ao ước của cả cuộc đời chúng ta. Nhưng nhiều Ki-tô hữu không khỏi băn khoăn, tại sao con cầu nguyện, dự lễ mà con không gặp được Chúa? Nhưng bạn thử hỏi, Chúa sẽ gặp bạn cách nào đây? Không phải vì Chúa không hiện ra với bạn, nhưng bạn đã bắt Chúa hiện ra theo cách của bạn. Chẳng hạn như, Chúa phải hiện ra với tôi cách hữu hình như Chúa đã từng hiện ra với các tông đồ xưa, hay với các thánh. Không! Bạn *yêu mến* Chúa thì bạn thấy Chúa **đang** tỏ mình cho bạn.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, ở nhà, đi chợ hay đến công trường, đi học hay đi làm, tôi nhớ Chúa đang tỏ mình cho tôi.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, Chúa luôn ghi nhớ lời hứa dành cho chúng con, còn chúng con thì rất hay quên Chúa. Xin cho chúng con hằng nhớ rằng, Chúa đang sống và tỏ mình ra với chúng con.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Cầu nguyện Kitô giáo là liên kết thân mật, tin tưởng và tín thác nơi Thiên Chúa.**

Trong buổi triều yết thứ Tư hôm qua (13/5/2020), Đức Thánh Cha Phanxicô suy diễn các đặc điểm thiết yếu của lời cầu nguyện trong bài giáo lý về cầu nguyện: cầu nguyện là liên kết thân mật với Chúa và hoàn toàn tin tưởng tín thác vào Thiên Chúa.

ĐTC Phanxicô đã chia sẻ một số khía cạnh cốt lõi của việc cầu nguyện. ĐTC cho rằng cầu nguyện là việc làm chung của mọi người, không phân biệt họ thuộc tôn giáo nào, và có lẽ ngay cả đối với những người không tin theo bất kỳ một tôn giáo nào.

ĐTC đã chứng minh tính phổ quát của việc cầu nguyện, khi Ngài và các vị đứng đầu các tôn giáo mời mọi người thuộc mọi tôn giáo tham gia một ngày cầu nguyện chung vào thứ Năm 14 tháng Năm, để cầu khẩn Chúa chấm dứt đại dịch coronavirus. Sáng kiến này được thúc đẩy bởi Ủy ban Quốc tế về tình huynh đệ của con người khởi xướng.

Trong bài giáo lý của mình, ĐTC Phanxicô cho rằng lời cầu nguyện liên quan đến những bí nhiệm sâu xa nhất của con người chúng ta. Các nhà tu đức Kitô giáo nhìn nhận cầu nguyện được phát sinh từ trong thẳm sâu trái tim chúng ta... Khi cầu nguyện chúng ta đưa trọn vẹn tâm tình, cảm xúc thẳm sâu của cuộc đời dâng lên Thiên Chúa...

Thiên Chúa biết mọi bí ẩn

ĐTC nói: Cầu nguyện là một khát vọng đưa chúng ta vượt lên chính mình đến một nơi cao siêu khác. Đó là một mối tâm giao giữa Thiên Chúa và con người...

Mối tâm giao mật thiết

Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta qua Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, chính nhờ Chúa Giêsu mà lời cầu nguyện của một Kitô hữu được liên kết mật thiết với Thiên Chúa, không còn gì làm ta sợ hãi và lo lắng vì Thiên Chúa chính là người bạn thân, là người Cha giàu lòng nhân ái.

Tin tưởng hoàn toàn vào Chúa

ĐTC Phanxicô nói tiếp Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thân thưa với Thiên Chúa một cách tin tưởng, gọi ngài là Cha nhân từ của chúng ta. Chúng ta có thể cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, cứu thoát chúng ta khỏi nguy khốn và gìn giữ chúng ta trong bàn tay yêu thương quan phòng của Ngài. Trong mọi tình huống cuộc đời, chúng ta luôn nhìn nhận sự thấp hèn của mình và xác tín Thiên Chúa luôn thành tín và xót thương đến nỗi trao ban chính Con của Ngài chết trên Thập giá vì chúng ta.

Mâu nhiệm giao ước

ĐTC Phanxicô kết thúc bài giáo lý của mình bằng nhắc nhở chúng ta mâu nhiệm Giao ước của Thiên Chúa: Hãy trao phó mọi sự trong vòng tay nhân hậu của Thiên Chúa, để chúng ta cảm được bao bọc chở che trong hạnh phúc, mâu nhiệm được thông dự vào cuộc sống Ba Ngôi Thiên Chúa.

Khi chúng ta liên kết với Chúa trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói: chúng ta hãy xác tín rằng chúng ta không một mình cô đơn và cô độc...

❖ ĐTC Phanxicô sẽ dâng Thánh lễ tại mộ thánh Gioan Phaolô II nhân 100 năm ngày sinh của thánh nhân

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Gioan Phaolô II, 18.05.2020, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng Thánh lễ tại mộ của ngài bên trong đền thờ thánh Phêrô.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ban sáng trực tuyến lúc 7:00 sáng tại nhà nguyện có mộ của thánh nhân bên trong đền thờ thánh Phêrô.”

Từ ngày 19.05 sẽ ngưng truyền trực tiếp Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta

Ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nói thêm rằng ngày 18.05 cũng là ngày đầu tiên các Thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được cử hành trở lại ở Ý và một số nơi khác trên thế giới. Do đó “từ ngày tiếp theo, 19.05, sẽ chấm dứt việc truyền chiếu trực tiếp Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta.” Ông giải thích về điều này: “Đức Thánh Cha hy vọng rằng như thế Dân Chúa sẽ có thể trở lại với sự quen thuộc cộng đoàn với Chúa trong các bí tích khi tham dự phụng vụ Chúa Nhật và thường xuyên gặp gỡ Chúa và Lời Ngài hàng ngày tại các nhà thờ.”

Từ ngày 09.03, trong thời gian đại dịch, khi các nhà thờ ở Ý và nhiều nước phải đóng cửa, các Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta đã được truyền chiếu trực tiếp để những ai muốn có thể tham dự và hiệp thông cầu nguyện với ngài. Đền thờ thánh Phêrô và quảng trường cũng đóng từ ngày 10.03. Vatican chưa cho biết khi nào đền thờ sẽ được mở lại cho dân chúng kính viếng.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Chia buồn.

Giáo xứ chúng ta có chị Têrêsa Đỗ Thị Xuân Mai, thành viên ca đoàn Monica, vừa mới qua đời tại tư gia vào lúc 17g00 ngày 15.05.2020. Giáo xứ xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho chị sớm được hưởng hạnh phúc Thiên đàng với Chúa.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Thur:** 500.000đ. **Cô Hằng:** 2.000.000đ. **Mỹ Ngọc:** 500.000đ. **Cô Ngân:** 1.000.000đ.